

Quy hoạch tỉnh Quảng Bình và xúc tiến đầu tư năm 2023

22:08 20/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 20/6, UBND tỉnh Quảng Bình thông tin về hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình và xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2023.

Cụ thể, Hội nghị sẽ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch khác.



Ông Hoàng Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về hội nghị

Đây cũng sẽ là diễn đàn quan trọng để giao lưu, gặp gỡ và lan tỏa thông tin về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh Quảng Bình đến với cộng đồng các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, trong và ngoài nước.

Qua đó, hội nghị mong muốn thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại địa bàn tỉnh, góp phần khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo ông Hoàng Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, hội nghị dự kiến đón khoảng 500 khách mời là đại diện lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành Trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao các nước; các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước...



Một góc TP. Đồng Hới từ trên cao

Đặc biệt, hội nghị sẽ diễn ra lễ ký kết hợp tác đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư (MOU), trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 28 nhà đầu tư với 31 dự án và khu vực quan đầu đầu tư với tổng vốn đăng ký 62.165 tỷ đồng (khoảng 2,7 tỷ USD). Trong đó, có 3 dự án trong lĩnh vực hạ tầng; 5 dự án trong lĩnh vực Thể thao - Du lịch; 5 dự án trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng - khoáng sản; 1 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp; 17 khu vực nhà đầu tư quan tâm đầu tư trong lĩnh vực bất động sản.

Đồng thời tại hội nghị, Sở Du lịch TP. Hà Nội và Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình sẽ trao thoả thuận hợp tác phát triển du lịch giữa 2 địa phương giai đoạn 2023 - 2030; Trung tâm TTXT Du lịch Quảng Bình và Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội sẽ trao thoả thuận hợp tác giữa 02 đơn vị.

Bên cạnh đó, Quảng Bình cũng bố trí các gian hàng giới thiệu tiềm năng du lịch, sản phẩm OCOP của địa phương.

Được biết, Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023.

Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 25/6/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ICC, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Khánh Trinh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/quy-hoach-tinh-quang-binh-va-xuc-tien-dau-tu-nam-2023>